

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริมลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF)

มุมมองต่อตลาดหุ้นไทย

ในเดือนธันวาคม SET Index ขยับจาก 1,510 จุด ขึ้นเป็น 1,542 จุด โดยเคลื่อนไหวในรอบแคบๆ ตอนต้นเดือน ก่อนจะติดตัวขึ้นในสัปดาห์สุดท้าย ด้วยแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันในประเทศ ในระหว่างเดือนเกิดปัจจัยบวกสำคัญ ได้แก่ ราคาน้ำมันเริ่มฟื้นตัว หลังประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ทั้งกลุ่ม OPEC และ non-OPEC บรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิตวันละ 1.2 และ 0.6 ล้านบาร์เรลตามลำดับ ขณะเดียวกันก็เกิดสัญญาณภายในประเทศในเชิงบวก เช่น ความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2017 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าเกษตรบางประเภทที่ฟื้นตัว รวมถึงสิ้นสุดผลกระทบจากโครงการรถคันแรก ทั้งหมดนี้น่าจะเกื้อหนุน SET Index ในเวลาต่อไป

หากพิจารณาถึงปัจจัยจากต่างประเทศ นักลงทุนได้ตั้งความคาดหวังต่อนโยบายของทรัมป์ไปพอสมควรแล้ว ซึ่งหากเมื่อชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจะมีบางด้านที่สร้างความวิตกกังวลให้นักลงทุนก็ได้ ซึ่งจะกลายเป็นความไม่แน่นอนรวมทั้งความเสี่ยงต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในอนาคต ขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เริ่มมีแนวโน้มว่า อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี 2017 รวม 3 ครั้ง ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ แต่ประเด็นเหล่านี้กลับส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย (รวมถึงตลาดหุ้นในอีกหลายประเทศ) ไม่มากนัก และเป็นไปได้ว่า ตลาดหุ้นไทยตอบสนองต่อข่าวลือจากต่างประเทศไปแล้วระดับหนึ่ง รวมทั้งกระแสเงินทุนจากภูมิภาคไหลกลับไปยังตลาดสหรัฐฯ ตั้งแต่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ น่าจะเริ่มชะลอตัวแล้ว ประเทศไทยซึ่งมีสัดส่วนการค้ากับสหรัฐฯ ไม่สูงนัก จึงน่าจะได้รับผลกระทบต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ประกอบกับระดับ Valuation ของ SET Index ที่ซื้อขายประมาณ P/E 14.6 เท่าในปี 2017 ซึ่งต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน (อินโดนีเซีย 14.9 เท่า ส่วนฟิลิปปินส์ 18.8 เท่า) ช้ำยังถูกกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ 17.5 เท่า ตลาดหุ้นไทยจึงมีราคาถูกกว่า ในขณะที่อัตราขยายตัวของผลประกอบการคาดว่าจะอยู่ราว 12% ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีได้น้อยไปกว่าตลาดอื่นๆ ถือเป็นจุดดึงดูดนักลงทุนของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ด้วย Valuation ในขณะนี้ ราคาคู่ในบางกลุ่มอุตสาหกรรมค่อนข้างดีแล้ว จึงควรเลือกลงทุนหุ้นรายตัวเป็นหลัก

ปัจจัยทั้งบวก/ลบต่อกองทุน

- (+) ธนาคารโลกได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 2560 จากเติบโต จากเติบโต 3.1% เป็น 3.2% เนื่องด้วยปัจจัยหนุนจากการบริโภค การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศ และการใช้จ่ายจากภาครัฐ ประกอบกับความสำเร็จของการเริ่มต้นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือ “เมกะโปรเจกต์” ซึ่งช่วยดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชน และเสริมสภาพลักษณะทางเศรษฐกิจให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคการเกษตรก็เริ่มฟื้นตัว หลังผ่านพ้นสถานการณ์ภัยแล้งอันรุนแรงและยาวนาน
- (+) เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น โดยได้แรงส่งของการใช้จ่ายจากภาครัฐ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมใหม่ๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในครึ่งหลังของปี 2560
- (+/-) สภาพคล่องทางการเงินที่ล้นเกินจากอังกฤษ กลุ่มสหภาพยุโรป และญี่ปุ่นนั้น เกิดความกังวลไปได้สูงที่จะทะลักสู่ตลาดเอเชียรวมทั้งไทย เพราะเกิดเสถียรภาพในประเทศ ทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ รัฐบาลผลักดันแผนการลงทุนขนาดใหญ่ต่อเนื่อง และเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่เชื่อเชิงบวกให้ต่างชาติกลับมาลงทุนไทยอีกครั้ง
- (-) ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน เนื่องจากคาดหวังต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Market) โดยเฉพาะสหรัฐฯ จะพลิกกลับ

ปรัชญาการลงทุน ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา กองทุนบัวหลวงยึดมั่นในหลักปรัชญาการบริหารกองทุน จนประสบความสำเร็จ และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ **Good Stocks + Good Trades = Good Performances** เราค้นหาและคัดเลือกตราสารลงทุน โดยมุ่งพิจารณาปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความสามารถทำกำไรชัดเจน และยังมีลงทุนได้ในระยะยาว (Good Stock) ร่วมกับการซื้อขายในจังหวะที่ถูกต้องเหมาะสม (Good trade) รวมทั้งบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์ โดยกำหนด Investment Theme ไว้ชัดเจน ทำให้เราแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการลงทุนอย่างรอบคอบ ไม่เสี่ยงจนเกินควร และเคร่งครัดต่อนโยบายในการจัดการกองทุน Theme ลงทุนในปีนี้ คือ... **“ชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยี ชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาด”**

ทุกวันนี้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย และเป็นเทรนด์หลักที่กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทุก Sectors ในโลก อีกทั้งค่านิยมของคนหนุ่มสาวปรารถนาจะเป็นผู้ประกอบการ จึงเกิดสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ หรือสร้างสรรค์ช่องทางเข้าถึงสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากจะช่วยสร้างโมเดลธุรกิจใหม่แล้ว เทคโนโลยียังช่วยจัดการความเสี่ยงประสิทธิภาพของธุรกิจแบบเก่าๆ ช่วยลดต้นทุนของบริษัทและของลูกค้าเพิ่มขอบเขตการประกอบธุรกิจและแสวงหากู้กลุ่มใหม่ สุดท้ายแล้วผู้รับประโยชน์ก็คือผู้บริโภคนั่นเอง ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งหมด ที่มาแรงและจับต้องได้ก็คือเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ซึ่งในไม่กี่ปีมานี้ ต้นทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดทั้งแสงอาทิตย์หรือพลังลมนั้นถูกลงอย่างเห็นได้ชัด ประเทศตลาดเกิดใหม่จึงเร่งลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภทนี้ จนสุดท้ายแล้ว พลังงานสะอาดอาจมีต้นทุนที่แข่งขันกับพลังงานแบบเดิมก็เป็นได้ และยิ่งเชื่อว่าภาครัฐจะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบด้านพลังงาน เพิ่มเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมได้เติบโตกับธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างเต็มกำลัง

อย่างไรก็ตาม เรายังคงลงทุนต่อเนื่องใน Theme เดิม ของปีที่ผ่านมา มิได้ Liquidate ไปทั้งหมด เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานก็ยังคงอยู่ โดยได้ลงทุนไปก่อนหน้าแล้ว ไม่ต้องรอจนอยู่ในช่วงขาขึ้นถึงค่อยลงทุน และเมื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เพียงแคปีหรือสองปี แต่จะต่อเนื่องไปอีกนาน

จุดเด่นของกองทุน

1. มีโอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ แม้ในยามตลาดผันผวนสูง ช่วยให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง**
2. ในภาวะตลาดผันผวน (ขาลง) เงินปันผลที่กองทุนฯได้รับจะช่วยลดความเสี่ยงด้านราคา
3. เลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี* มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน

*การพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใด หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
**เนื่องจากกองทุนประเภท RMF ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุน เมื่อหุ้นที่กองทุนฯ ถืออยู่จ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดบัวหลวงสิริมลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำเงินปันผลที่ได้รับนั้นมาใช้เพื่อลงทุนต่อไป

เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนซื้อ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและพิจารณาญาณในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของผู้ใช้ข้อมูลหรือบุคคลอื่นใดจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือ RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

มาฟื้นตัว เพราะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในสหรัฐฯ หรือ "America First" ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

(-) ตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกจะผันผวนมากขึ้น เนื่องจากเห็นแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจน และหากทรัมป์กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ตามที่ตลาดคาดหวัง อาจทำให้เฟดไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยตามแผน ความไม่แน่นอนตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

มุมมองต่อกองทุน

ในปัจจุบันนักลงทุนทั้งบุคคลและสถาบันต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงกองทุนบัวหลวงเอง มุ่งเน้นใส่ใจและให้ความสำคัญกับบริษัทจดทะเบียนที่มี CG มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจาก Business Model และความสามารถทางการแข่งขันแล้ว ผู้ลงทุนยังต้องพิจารณาความสามารถที่จะเติบโต หรือความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระยะยาวอีกด้วย บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการของบริษัทในระยะยาว ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยาวนานและมั่นคง ดังนั้นเพื่อการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนใน SET และ/หรือ MAI ของบริษัทจดทะเบียนไทย ที่มีกำกับดูแลกิจการที่ดี

เราจึงเสนอกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF) เป็นอีกทางเลือกในการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพ โดยกองทุนจะลงทุนหุ้นที่มี CG Scoring โดยเน้นลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) หรือมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ทั้งนี้หากพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมจะพบว่า:-

หุ้นกลุ่มพลังงาน/สาธารณูปโภค - บริษัทในกลุ่มนี้มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง และถือเงินสดไว้มาก พร้อมทั้งค้นหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอตามแนวโน้มการขยายตัวของเมือง และความต้องการของชนชั้นกลางที่เติบโตต่อเนื่อง


หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยมากขึ้น ช่วยหนุนให้เกิดความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นตามไปด้วย และยังได้แรงสนับสนุนภาครัฐจากนโยบาย Digital Economy อีกทั้งยังเป็นกลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ


หุ้นกลุ่มธนาคาร - 1.ราคาหุ้นของกลุ่มฟื้นตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี อาจเป็นเพราะราคาลดลงต่ำมากแล้ว จนมูลค่าของกลุ่มโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่เริ่มน่าสนใจ รวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสในปีนี้น่าจะช่วยให้ผลกำไรของกลุ่มเติบโต 2.หากการลงทุนภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย จะช่วยเร่งการปล่อยสินเชื่อให้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกต่อกำไรของกลุ่มในวันข้างหน้า


หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง - ความต้องการปูนซีเมนต์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายตัวของชุมชนเมือง อีกทั้งได้แรงหนุนจากการลงทุนโครงการสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในประเทศซึ่งจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งความต้องการลงทุนด้านนี้ของกลุ่มประเทศ Emerging Markets มีแนวโน้มสูงขึ้น


หุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ - การขยายตัวของชนชั้นกลางและชุมชนเมืองทำให้ความต้องการสินเชื่อขยายตัว โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อยานพาหนะ ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกนั้นจะปรับเพิ่มอย่างช้าๆ ในครึ่งปีหลัง ควบคู่ไปกับความคืบหน้าของเมกะโปรเจกต์ต่างๆ กอปรกับบริษัทในอุตสาหกรรมนี้มีอัตราจ่ายเงินปันผลที่ดีต่อเนื่องปีละ 5-6%


หุ้น 5 อันดับแรกที่กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF) ลงทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

EGCO: บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจด้านลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทต่างๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) 2) ธุรกิจให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก๊สไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค **จุดเด่น** 1) กำลังการผลิตไฟฟ้าเติบโตมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 2) บริษัทค้นหาโอกาสลงทุนใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศ (ประเทศลาวและฟิลิปปินส์) เพื่อสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการไปจนถึงปี 2562 3) มีประวัติจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

SCC: บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจด้านลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ และกระดาษ-บรรจุภัณฑ์ ด้วยธุรกิจอื่นที่หลากหลายนับว่าช่วยกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ **จุดเด่น** 1) ธุรกิจปูนซีเมนต์ได้แรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และการลงทุนที่จะตามมาของภาคเอกชน 2) มีประวัติจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปีละ 4-5% 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (HVA) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 4) ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีฐานการผลิตในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน พร้อมรองรับความเติบโตในอนาคต

PTT: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร ที่ทั้งดำเนินงานเองและลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่งและแยกก๊าซธรรมชาติ กิจการค้าน้ำมันและปิโตรเคมีระหว่างประเทศ และยังลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ **จุดเด่น** 1) มีฐานะการเงินแข็งแกร่งและถือเงินสดไว้มาก จนจ่ายต่อการต่อยอดธุรกิจ 2) ค้นหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการพลังงาน (แผนการลงทุน 3 ปี (2559-2563) 297,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ท่อก๊าซฯ และคลัง LNG กว่า 70% ส่วนที่เหลือจะลงทุนในธุรกิจน้ำมัน โดยจะขยายไปยังต่างประเทศทั้งในเรื่องคลังและสถานีบริการ) 4) ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มว่าน้ำมันจะฟื้นตัว

ASK: บริษัท เอเชียเอเซียสิริสิน จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจให้บริการ 1) สินเชื่อ (เช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์) 2) ประกันภัย 3) จัด/โอนทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ และบริษัทย่อยยังดำเนินธุรกิจบริการสินเชื่อสิริสิน สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ สินเชื่อแพคตอริงภายในประเทศและระหว่างประเทศ และบริการด้านประกันภัย **จุดเด่น** 1) เป็นผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถ เน้นกลุ่มรถบรรทุก ซึ่งยังแข่งขันกันต่ำ 2) แนวโน้มความต้องการรถบรรทุกสูงขึ้น จากโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐ พร้อมกับการค้าตามแนวชายแดนกับพม่า ลาว และพม่าที่เพิ่มขึ้น ทำให้การขอสินเชื่อเพื่อลงทุนเพิ่มขึ้น 3) ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ต้นทุนเงินกู้จากการออกตราสารหนี้ใหม่ลดลง 4) จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปีละ 7%

KTB: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปสถาบันการเงิน ประเภทธนาคารพาณิชย์ ที่กระทรวงการคลังคอยกำกับดูแล มีสาขาทั่วประเทศไทยและในบางภูมิภาคของโลก **จุดเด่น** 1) เป็นธนาคารที่มีขนาดสินเชื่อใหญ่ที่สุดในไทย ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง 55% พอร์ตสินเชื่อของธนาคารแบ่งเป็นเอกชน 35% รายย่อย 37% ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 22% รัฐวิสาหกิจ 6% 2) มีเครือข่ายให้บริการลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนสาขาที่มีถึง 1,214 สาขา และตู้เอทีเอ็ม 9,277 ตู้ (ไตรมาส 1/2016) 3) เป็นผู้นำด้านบริหารจัดการเงินสดของรัฐวิสาหกิจ มีธุรกิจหลักที่สร้างความต่างจากคู่แข่งก็คือ สินเชื่อสำหรับข้าราชการที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร 4) จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปีละ 3-4%